

บทบรรณาธิการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ในทุกระดับ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในด้านการสาธารณสุขก็ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริการสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

โรคติดต่อ คือโรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของโรคซึ่งสามารถแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน ส่วนโรคระบาดหมายถึงโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด อาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรคมกผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา การเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อหรือโรคระบาดดังกล่าว จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 ได้ปรับวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการฯ เป็น “ประเทศไทยปลอดภัย จากโรคติดต่อด้วยระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีสถานการณ์ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ (1) การพัฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกการบริหารจัดการ การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ (3) การพัฒนาการยกระดับการจัดการภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อ (4) การพัฒนากำลังคนและเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ และ (5) การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและระบบสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อจะต้องมีการพัฒนางานที่ทำประจำ และค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว

วารสารวิชาการสาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 ได้เผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรคติดต่อและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทางสุขภาพ ประกอบด้วย งานวิจัยเรื่องการสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในโรงเรียนและชุมชน กลุ่มบ้านมอตะหลั่ว หมู่ 10 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การสอบสวนการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปัญหาด้านการพยาบาลในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพยาบาลชุมชน ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พิจารณา สาระเสวก